

GẶP MẶT CHIA TAY ĐỒNG CHÍ VŨ THỊ HẢI YẾN - NGUYÊN BÍ THƯ CHI BỘ, NGUYÊN HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ GIÁO VIÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Thực hiện theo sự điều động và bổ nhiệm mới về CBQL ngành giáo dục của UBND Quận Long Biên, Đ/c Vũ Thị Hải Yến nguyên Bí thư Chi bộ- nguyên Hiệu trưởng trường THCS Ngô Gia Tự được điều động giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Đô thị Việt Hưng. Ngoài ra còn có các đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Ninh Chi cũng chuyển công tác đến những ngôi trường mới. Trong không khí vừa trang nghiêm vừa đầm ấm của tình đồng chí, đồng nghiệp, trường THCS Ngô Gia Tự long trọng tổ chức Hội nghị gặp mặt chia tay đ/c Vũ Thị Hải Yến và các đ/c giáo viên chuyển trường với mong muốn các đ/c hãy giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất với các đồng nghiệp của mình trong quá trình công tác tại nơi đây.



Về dự Hội nghị có đ/c Trần Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang; Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng - Đại diện Công an Phường Đức Giang; Bà Nguyễn Kim Anh- Trưởng Ban đại diện CMHS nhà trường; Đ/c Nguyễn Mậu Minh – Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể CB – GV - NV trong nhà trường

Đ/c Vũ Thanh Thúy– Phó BT Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn đại diện cho gần 40 CB, GV, NV nhà trường phát biểu cảm nghĩ trong buổi gặp mặt chia tay đầy ý nghĩa



Ghi nhận những đóng góp của đ/c Vũ Thị Hải Yến đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương phường Đức Giang, đ/c Trần Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch phường Đức Giang đại diện cho lãnh đạo phường Đức Giang đã tặng hoa chúc mừng đ/c Hải Yến.



Trong sự tri ân xúc động, đ/c Nguyễn Mậu Minh - Hiệu trưởng nhà trường, đ/c Vũ Thị Thanh Thúy - Phó BT Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn nhà trường thay mặt toàn thể hội đồng sự phạm tặng hoa và quà đ/c Vũ Thị Hải Yến.



Chia tay đ/c Vũ thị Hải Yến, bà Nguyễn Kim Anh trưởng Ban đại diện cha mẹ HS của nhà trường, đại diện toàn thể PH và HS nhà trường có hoa tươi thăm để tri ân công lao, sự đóng góp to lớn của đ/c Hải Yến đối với sự phát triển của nhà trường.



Các tổ nhóm chuyên môn kính tặng đ/c Vũ Thị Hải Yến những món quà kỷ niệm thay cho lời nói, lời chào thân ái nhất tới đ/c và cũng để đ/c sẽ luôn nhớ mãi về quãng thời gian công tác dưới mái trường THCS Ngô Gia Tự mến yêu này.



Đ/c Phạm Tuấn Anh - TT tổ NK - KHTN đại diện tổ tặng quà



Đ/c Nguyễn Thu Phương, Đặng Thu Loan đại diện tổ Xã hội tặng quà



Đ/c Phạm Anh Tú đại diện tổ Toán - Tin tặng quà



Tổ Văn phòng tặng quà

Cũng trong buổi Hội nghị gặp mặt thân mật, ấm áp, tập thể sư phạm nhà trường gửi gắm tình cảm thân thương đến 4 đ/c giáo viên chuyên trường. Đó là đ/c Nguyễn Ninh Chi, Nguyễn Thu Hường, Đ/c Nguyễn Bích Ngọc, đ/c Nguyễn Thu Phương. Tình cảm của những đồng nghiệp ở lại đọng đầy trong những lời tâm sự, những lời chúc chứa chan cảm xúc. Đại diện Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn và các tổ chuyên môn tặng những bó hoa, những món quà nhỏ để bày tỏ sự tình cảm cũng như sự ghi nhận những đóng góp của các đ/c đối với nhà trường.



Chi bộ, BGH, Công đoàn tặng những hoa và quà 4 đ/c chuyển công tác



Tổ XH tặng quà đ/c Ninh Chi, Thu Hương, Thu Phương



Tổ NK-KHTN tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng đ/c Bích Ngọc

Trong niềm xúc động bồi ngùi, đ/c Vũ Thị Hải Yến thay mặt các đ/c chuyển công tác phát biểu cảm nghĩ, bày tỏ sự trân trọng, tri ân nhà trường và tri ân tình cảm của CB-GV-NV nhà trường.



Cùng với những cảm xúc chia tay các đồng nghiệp chuyển công tác là niềm hân hoan chào đón người thuyền trưởng mới. Theo sự điều động và bổ nhiệm về CBQL ngành giáo dục của UBND Quận Long Biên, đ/c Nguyễn Mậu Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Ngô Gia Tự bắt đầu từ ngày 15/8/ 2023. Bày tỏ tình cảm và niềm tin tưởng vào thủ trưởng mới với nhiệt huyết, trí tuệ, sự tận tâm tận lực, đ/c Nguyễn Mậu Minh sẽ lãnh đạo nhà trường, đưa Ngô Gia Tự trở thành một điểm sáng về giáo dục của Quận Long Biên.



Đ/c Nguyễn Thị Song Đăng - Phó HT nhà trường thay mặt toàn thể hội đồng sư phạm tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Mậu Minh.



Đ/c Nguyễn Mậu Minh phát biểu bày tỏ sự trân trọng và tri ân những đóng góp của đ/c Vũ Thị Hải Yến cũng như các đ/c giáo viên chuyên công tác. Các đồng chí đã góp phần làm dày thêm thành tích của nhà trường. Đ/c Nguyễn Mậu Minh cũng nói lên quyết tâm kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, để trường THCS Ngô Gia Tự ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Chia tay đ/c Vũ Thị Hải Yến và các 4 đ/c chuyên công tác, tập thể CB-GV-NV nhà trường không thể nói hết được những tình cảm của mình, một điều mong muốn các đ/c mãi là người đồng nghiệp - đồng chí yêu quý, gắn bó, luôn nhớ tới nhà trường, nhớ tới tập thể THCS Ngô Gia Tự. Thay mặt tập thể CB-GV-NV nhà trường kính chúc đ/c và gia đình Mạnh khỏe – Hạnh phúc, phát huy tốt những thành tích mà đ/c đã đạt được để tiếp tục cống hiến cho đơn vị mới.

